
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๘/2561  

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารส านักงานอธกิารบดี 

_____________________ 

 

รายชื่อกรรมการท่ีมาประชุม      ต าแหน่ง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร ยศราช    อธิการบดี ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา    รองอธิการบดี 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย    รองอธิการบดี 

4. อาจารย์อภิชาติ สวนค ากอง     รองอธิการบดี 

5. อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล     รองอธิการบดี 

6. อาจารย์สุภักตร ์ปัญญา     รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 

        แทนคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมุาพร อุประ    คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 

เกษตร 

9. อาจารย์อนุวัติ เชื้อเย็น      คณบดีคณะพัฒนาการทอ่งเที่ยว 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร   คณะศิลปศาสตร์ 

11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล    คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

12. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสรฐิศิลป์   คณบดีคณะบรหิารธุรกิจ 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ    คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงฯ 

14. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรยีงศักดิ์ ศรเีงินยวง   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  

15. อาจารย์ ดร.วินัย โยธินศิริกุล     รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 

แทนคณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ 

16. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข     คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

17. อาจารย์ ดร.บุญศลิป์ จติตะประพนัธ์    คณบดีมหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร  

18. อาจารย์ ดร.สมคดิ แก้วทิพย์     คณบดีวิทยาลยับรหิารศาสตร์ 

19. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรยีงศักดิ์ เม่งอ าพัน   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี    คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ ์อินทสาร   รองผู้อ านวยการฝา่ยบรกิารวิชาการ 

แทนผู้อ านวยการส านักวจิัยและสง่เสรมิ 

วิชาการการเกษตร 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี    ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนา 

วิชาการ 

23. นางอรณา พิทยากรศิลป์     ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
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24. อาจารย์รชฎ เชือ้วิโรจน์   รองอธิการบดี และ 

รักษาการแทนคณบดีคณะสารสนเทศและ

การสื่อสาร  

รักษาการแทนกรรมการและเลขานุการ 

25. นางปราณี พันธุ์วุฒิ      ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 

26. นางพัชรี ค ารินทร์      หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ตดิราชการอื่น 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากจิ   รองอธิการบดี  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กริติการกุล   รองอธิการบดี 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม   รองอธิการบดี 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง    รองอธิการบดี 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสรฐิ จรรยาสุภาพ   ประธานสภาพนักงาน 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ    ผู้ช่วยอธิการบดี 

2. อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง     ผู้ช่วยอธิการบดี 

3. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล    ผู้ช่วยอธิการบดี 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์   ที่ปรึกษาอธิการบดี 

5. นางสาวนีร เรียนกุนา      ผู้อ านวยการกองคลัง 

6. นายประศาสน์ ก้องสมุทร     ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

7. อาจารย์ปรีดา นาเทเวศร์     รักษาการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน 

8. นายเสรมิศักดิ์ ไชยทา      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวินัย 

และนิติการ 

9. นายวรุณสิร ิสุจินดา      หัวหน้างานยุทธศาสตรแ์ละติดตาม 

ประเมินผล กองแผนงาน   

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม 

1. นางธัญทิวา เผา่ต๊ะใจ      เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2. นางลัดดาวรรณ บ ารุงกาญจน์     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

3. นางสาวกริยิา ทิพย์โอสถ     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เจ้าหน้าที่ประจ าห้องบันทกึเสียง 

นายชัยรัตน์ จีรวัฒนกุล      ช่างเทคนิค 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

  เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
 

1.1 การจัดการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 
 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงยุติธรรม บรรยายเรื่อง "นโยบายการวิจัยและนวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนของประเทศ

ไทยอย่างเป็นรูปธรรม" พรอ้มกล่าวปิดการประชุม นั้น 
 

ในการนี้ อธิการบดีได้มีขอ้เสนอแนะจากการจัดการประชุมดังกล่าวพอสรุปได้ ดังนี้ 

1. จากการบรรยายของพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง ได้กล่าวถึงนโยบายระดับประเทศ                                           

ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงแนวคิด 4 ด้าน ในการควบรวมภารกิจ ของกระทรวง 

วิทยาศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย เข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้น ต้องสรุปผล

นโยบายและแนวคดิดังกล่าวเสนอคณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป 

2. ทุกคณะต้องมีส่วนร่วมในการบูรณาการและส่งเสริมให้งานวิจัย การท าดุษฏีนิพนธ์ และ

วิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพมากขึน้ โดยท างานในรูปแบบคลัสเตอร ์ก าหนดล าดับขั้นตอนการด าเนินงานให้ชัดเจน 
 

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) 

และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 
 

1.2 แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่รมิน้ าห้วยโจ้ 
  

เนื่องด้วยในปัจจุบันล าน้ าหว้ยโจ้และพืน้ที่โดยรอบประสบปัญหาในดา้นตา่ง ๆ เช่น การพังทลาย 

ของตลิ่ง สภาพแวดล้อมพื้นที่ริมน้ าเสื่อมโทรมและปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการ

เกษตรกรรมในฤดูแล้ง ดังนั้น จงึเห็นควรให้มีการอนุรักษ์ฟืน้ฟูและพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่ริมน้ าห้วยโจ้ รวมถงึพัฒนา

ทางด้านกายภาพให้สอดคล้องกับระบบนิเวศและความต้องการของชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมให้สอดคล้องกับการ

อนุรักษ์และการอยู่กับธรรมชาติ การเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ า การฟื้นฟูคุณภาพน้ า การลดการปล่อยน้ าเสีย                                

การขุดลอกแหล่งน้ าในบริเวณที่ตื้นเขิน การก าจัดวัชพืชทั้งในน้ าและบนฝั่ง การปลูกพืชคลุมดินบริเวณริมตลิ่ง 

เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฟื้นฟูระบบนิเวศริมน้ า                                   

เป็นต้น 
 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการผลักดันการด าเนินการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 

พิจาณาจัดท าโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่ริมน้ าห้วยโจ้ และเสนอตามขั้นตอนต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

   ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไขรายงานการประชุม หน้า 1 รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ 11 จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็น                                          

รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอขวัญ ตันติกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม

เกษตร 
 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 

3.1 การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมเีดีย 
 

ตามที่สภาพนักงาน ได้รับการร้องเรียนจากบุคลากรจ านวนมากต่อกรณีที่  ผู้ช่วยอธิการบดี 

ท่านหนึ่ง ได้ท าหนังสือถึงผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ให้ผู้ที่เป็นเพื่อน กดไลค์ กดแชร์ หรือ แสดง

ความคิดเห็นในเฟซบุ๊ก นามว่า “พงษ์ศักดิ์ เผ่าพงษ์กุล” มาชี้แจงต่อผู้บังคับบัญชา เพราะส่อไปในทางที่อาจ

กอ่ให้เกดิความเสียหายต่อภาพลักษณข์องมหาวิทยาลัย 
  
 จากบทบัญญัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 34 ได้ให้

สิทธิ เสรีภาพแก่ประชาชนหลายส่วน ที่ส าคัญคือการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพจากการใช้

อ านาจใด ๆ โดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ประเด็นหนึ่งคือ การก าหนดมิให้รัฐจ ากัดเสรีภาพการแสดงออกของ

บุคคล เว้นแต่ความมั่นคงของรัฐ  และคุ้มครองให้ประชาชนได้ข้อมูลที่หลากหลาย เสรีภาพดังกล่าวจึงหมายถงึ 

อ านาจตัดสินใจด้วยตนเองของมนุษย์ที่จะเลือกด าเนินพฤติกรรมของตนเอง โดยไม่มีบุคคลอื่นใดอ้างหรือใช้

อ านาจแทรกแซงเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ นั้น 
 

 นั่นหมายถึง องค์กรจะใช้อ านาจ กฎ ระเบียบใด ๆ ที่ขัดต่อบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญหาได้ไม่ 

การที่บุคลากรจะเป็นเพื่อน กดไลค์ กดแชร์ เฟซบุ๊ก จึงเป็นเสรีภาพส่วนบุคคล หากเฟซบุ๊กของบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง ได้เผยแพร่ข้อความอันกระทบสิทธิ หรือท าให้บุคคล องค์กรเสียหาย สามารถฟ้องร้องด าเนินการได้ตาม

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560                                          

จากกรณีดังกล่าว ยังมิได้มีการพิสูจน์ หรือฟ้องร้องให้ปรากฏผลว่าผู้ใด หรือมหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เสียหาย

อย่างไร  ตามกฎหมายบุคลากรจึงมีสิทธิ เสรภีาพที่จะใช้ดุลยพินิจในการเป็นเพื่อน กดไลค ์กดแชร์ รวมทั้งถือเป็น

ความรับผิดชอบส่วนบุคคล หากมีการกระท าใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น แต่การสั่งการให้บุคลากร

ไปชีแ้จงโดยไม่ใส่ใจในเนื้อหา เวลา แต่มุ่งไปที่เฟซบุ๊ก เป้าหมายเช่นนี ้ถอืเป็นการลิดรอนสิทธิอย่างชัดเจน 
 

 อีกทั้ง สภาพนักงานเห็นว่า การออกค าสั่งทางการปกครองดังกล่าว อาจมิชอบด้วยกฎหมาย 

เนื่องจากผู้บริหารดังกล่าว ไม่มีอ านาจสั่งการให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานได้ เว้นเสียแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่

แทนอธิการบดีตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
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ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 มาตรา 27 สภาพนักงานจึงมีมติ                                                    

ให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยว่า จากการกระท าดังกล่าวเป็นการลิดรอนสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคล                                                         

หากผู้บริหารเกรงว่าอาจเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณข์องมหาวิทยาลัย กรณีการเผยแพร่หรอืมีส่วนเก่ียวข้อง

กับการใช้สื่อออนไลน์ มหาวิทยาลัยสามารถออกหนังสือแจ้งเวียนเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่บุคลากรในภาพรวมได้  

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา (รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0523.1.1.3/123 ลงวันที่ 17 

พฤษภาคม 2561)  
   

ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลของ นายพงษ์ศักดิ์ เผ่าพงษ์กุล                                            

จากสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ แล้ว โดยทั้ง 2 หน่วยงานได้ตรวจสอบแล้ว                              

แจ้งผล ดังนี้ 

สมาคมศิษย์เก่าฯ 

ผลการตรวจสอบ ไม่ปรากฏว่ามีรายชื่อของนายพงษ์ศักดิ์ เผ่าพงษ์กุล                                                       

เป็นสมาชิกของสมาคมฯ  

ส านักบริหารฯ 

ผลการตรวจสอบ ไม่มีช่ือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

ทั้งนี้ ในกรณีข่าวสภาพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การขอคัดค้านการลิดรอน คุกคามสิทธิ 

เสรภีาพส่วนบุคคลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้มีการถาม-ตอบใน 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. ประเด็นเรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๔ ซึ่งให้สิทธิ เสรีภาพแก่

ประชาชนหลายส่วน ที่ส าคัญคือการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพจากการใช้อ านาจใด ๆ                                      

โดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ซึ่งมีประเด็นหนึ่งคือ การก าหนดมิให้รัฐจ ากัดเสรีภาพการแสดงออกของบุคคล                                   

เว้นแต่ความมั่นคงของรัฐและคุม้ครองให้ประชาชนได้ขอ้มูลที่หลากหลาย นั้น 

  ตอบ รัฐธรรมนูญได้ให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการแสดงความคิดเห็น                                                 

โดยบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด 

การเขียน การพิมพ์โฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท าไม่ได้ เว้นแต่

อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือ                          

เสรภีาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรอืศีลธรรมอันดีของประชาชน หรอืเพื่อป้องกันสุขภาพของ

ประชาชน” 
   

  2. ประเด็นเรื่อง การเผยแพร่ข้อความทางเฟสบุ๊กที่กระทบสิทธิ หรือท าให้บุคคล องค์กร

เสียหาย สามารถฟ้องร้องด าเนินการได้ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.

๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น 

  ตอบ การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จทางสื่อโซเชียล และแชร์ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการ

กระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้เสียหาย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๔ บัญญัติว่า 

“ผู้ใดกระท าความผิดดังที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ (๑) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่า

ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือ

ประชาชน (๒) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอรอ์ันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
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ต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้ เกิดความตื่ นตระหนกแก่ประชาชน... (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อ                                                

ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒)” ดังนั้น ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากข้อมูลคอมพิวเตอร์เท็จดังกล่าวสามารถใช้

สิทธิด าเนินคดีทางกฎหมายกับผูก้ระท าได้ 
 

  3. ประเด็นเรื่อง การออกค าสั่งทางปกครองมิชอบด้วยกฎหมาย เนือ่งจากผู้บริหารไมม่อี านาจ

สั่งการใหห้ัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานได้ เว้นเสียแต่เป็นการปฏิบัติหนา้ที่แทนอธิการบดตีามค าสั่งที่ได้รับ

มอบหมาย นัน้ 

  ตอบ หนังสือดังกล่าว เป็นหนังสือของผู้ช่วยอธิการบดีที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวข้อง

กับงานด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา จึงได้มีหนังสือขอความ

ร่วมมือจากผู้บังคับบัญชาในการรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงาน เพื่อประโยชน์

ในการด าเนินการตามกฎหมายในช้ันต่อไป และเป็นการกระท าภายใต้ค าสั่งการของอธิการบด ีนอกจากนี้ หนังสอื

ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครอง เนื่องจากค าสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๕ บัญญัติวา่ “การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจา้หน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนติิ

สัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ

หรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือช่ัวคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย

อุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ” แต่หนังสือดังกล่าวไม่ปรากฏ

ว่ามีขอ้ความใดที่สื่อความหมายในลักษณะสั่งการห้ามไม่ให้เป็นเพื่อน หรอืกดไลค ์หรอืห้ามแชร ์อันมีลักษณะเป็น

การกระทบสิทธิ ละเมิดต่อสิทธิ หรือขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่อย่างใด เป็น

เพียงการขอให้ผูบ้ังคับบัญชาสอบถามความคดิเห็นของผู้ที่เป็นเพื่อน กดไลค ์ถงึกรณีที่มีผูล้งข้อความดังกล่าว  
  

  4. ประเด็นเรื่อง อ านาจหนา้ที่ของสภาพนักงาน  

  ตอบ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ บัญญัติว่า “สภา

พนักงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวง

ของมหาวิทยาลัย 

  (๒) ส่งเสรมิความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยด้วยกัน 

  (๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรอือธิการบดีมอบหมาย” 
 

   ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และ                           

แจ้งทุกหน่วยงานทราบต่อไป 
 

 3.2 พิจารณา “ร่าง” ประกาศเจตนารมณ์ร่วม 4 องค์กร 
 

ตามที่มีบุคคลได้กระท าการแอบอ้างความเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจัดท าหนังสือ

โจมตีมหาวิทยาลัยโดยไม่มีข้อเท็จจริง ท าให้ผู้อื่นสับสน และมหาวิทยาลัยเสี่ยงต่อความเสียหายและเสียชื่อเสียง 

จึงเห็นควรมีการชี้แจงให้บุคลากรและบุคคลภายนอกได้เข้าใจ และใช้วจิารณญาณในการอ่าน  
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 

2561 จึงได้พิจารณาแถลงการณ์ร่วม ๔ องค์กร โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากข้อความบางส่วน                            

ยังไม่ชัดเจน และไม่ควรใช้ค าว่า “แถลงการณ์” จึงเสนอให้ปรับเป็น “เจตนารมณ์” ที่ประชุมจึงมีมติมอบให้                                      

ฝ่ายเลขานุการฯ หารือร่วมกับงานวินัยและนิติการ ปรับเนื้อหาให้เป็นไปในเชิงบวกและเชิงสร้างสรรค์ และส่งให้

กรรมการทุกทา่นเพื่อพิจารณาข้อความอีกครัง้ โดยให้แนบแบบเสนอความเห็นชอบไปพรอ้มด้วย  
 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงสรุปผลการเสนอความเห็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับ งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ 

น าสรุปความเห็นของกรรมการไปด าเนินการปรับและเรียบเรียงเนื้อหาในประกาศเจตนารมณ์ให้ถูกต้องและ

เหมาะสม และประกาศแจ้งเวยีนทุกหน่วยงานเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  

4.1 ด้านการเรียนการสอน 
  
 ๑) พิจารณาการอนุมัติปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 ได้มีมติ

มอบอ านาจการอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ นั้น 
 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการแจ้งว่า มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาครบหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 519 คน จ าแนกเป็น ระดับปริญญาโท ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 

จ านวน 8 คน และ ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 จ านวน 511 คน โดยผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ทั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล ชื่อ

ปรญิญา จากส านักบริหารและพัฒนาวิชาการแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ โดยให้

ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

- ระดับปรญิญาโท ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561  

- ระดับปรญิญาตร ีตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 

และส่งให้ส านักงานสภาฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  และเสนอ                                                     

สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามล าดับ 
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๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอปรับปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวชิาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
 

ตามที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 

4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ 
 

3) “ร่าง” ปฏิทินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา  

    2561 และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนระดับ 

    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรอืประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. TCAS รอบที่ 5                                          

    การรับตรงอิสระ (แบบไม่มีการสอบ และแบบมีการสอบสัมภาษณ์) เพื่อเข้าศึกษาต่อ 

    ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  

    ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ตามที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการได้เสนอ “ร่าง” ปฏิทินการรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2561 และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (แบบไม่มีการ

สอบ และแบบมีการสอบสัมภาษณ์) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปรญิญาตร ีหลักสูตร 4 และ 5 ปี ณ มหาวิทยาลยัแม่

โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ทั้งนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ) รองประธานอาจารย์ประจ า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสรุปได้ว่า ตามที่มีนักเรยีน

และผู้ปกครองได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเกิดความสับสนและเข้าใจผิดว่าหลักสูตรดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของ สกอ.  เนื่องจากไม่มีการประชาสัมพันธ์ช้ีแจงข้อมูลที่ถูกต้องให้นักเรียน ผู้ปกครอง และสื่อมวลชน

ได้ทราบ 

  ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง คือ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเป็นหลักสูตร                                      

ที่เปิดสอนเป็นแห่งแรกของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา และผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานของ 

สกอ. แต่หลักสูตรที่ สกอ. ให้ด าเนินการปรับปรุง คือ หลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว                                    

ซึ่งขณะนี ้คณะฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงและส่งไปยัง สกอ. เพื่อพิจารณาแล้ว  
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ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ต้องเน้นจุดเด่นของแต่ละ

หลักสูตร เช่น หลักสูตรดีอย่างไร มีความแตกต่างจากหลักสูตรอื่นอย่างไร เป็นหลักสูตรใหม่ เป็นหลั กสูตรแรก 

เป็นต้น 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ร่าง ” ปฏิทินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2561 และ “รา่ง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ ทั้งนี ้ให้ส านักบริหารฯ น าข้อเสนอแนะ

จากที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 
 

4.2 ด้านกฎหมาย  
 

1) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วา่ด้วยหลักเกณฑ์และอัตรารายรับรายจา่ย 

    จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing)  

    ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ พ.ศ. ... 
 

เพื่อให้การใช้บริการศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing) ในความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้เสนอ “ร่าง” ระเบียบ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรารายรับรายจ่ายจากค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์สอบ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-testing) ของศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ... โดยอาศัยอ านาจตามความ

ในมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 และ ข้อ 8  ข้อ 9.1 แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2543 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม นั้น  
 

คณะกรรมการเพื่อด าเนินการในเรื่องมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT ในการประชุม ครั้งที่ 

1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และ คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “รา่ง” ระเบียบฯ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการ

บรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ 

กองการเจา้หน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องกอ่นเสนออธิการบดีลงนาม  
 

2) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดเก็บและการใช้จ่ายเงนิรายรบั 

    จากการทดสอบมาตรฐานของนักศึกษาทางดา้น ICT ของศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... 
 

เพื่อให้การจัดเก็บและการใชจ้่ายเงินรายรับจากการทดสอบมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์เทคโนโลยีจึงได้ปรับปรุง ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดเก็บและการ

จ่ายเงินรายได้ค่าสมัครสอบมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT พ.ศ. 2554 โดยอาศัยความในมาตรา 92                         

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 และ ข้อ 8  ข้อ 9.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่า

ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2543 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม นั้น  
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คณะกรรมการเพื่อด าเนินการในเรื่องมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT ในการประชุม ครั้งที่ 

1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และ คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “รา่ง” ระเบียบฯ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการ

บรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี ้มีขอ้สังเกตตามความในข้อ 10 “เมื่อสิน้ปีงบประมาณ ให้ศูนย์รายงานผลการ

ด าเนินงานและรายงานยอดรายรับ รายจ่าย เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ” ทั้งนี้ เห็นควรให้ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศด าเนินการจัดท ารายงานดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ

งบประมาณต่อไป 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ 

กองการเจา้หน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องกอ่นเสนออธิการบดีลงนาม 
 

3) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราคา่ตอบแทนอาจารย์ท่ีปรกึษา  

    รายวิชา สธ 496 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระดับปริญญาตรี  

    คณะบริหารธุรกิจ 
 

ตามที่คณะบริหารธุรกิจได้จัดท า “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน

อาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชา สธ 496 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

เสนอคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 

โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการเงินรายได้พจิารณา 
 

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม คร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 พิจารณา

แล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ โดยก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชา สธ 

459 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระดับปรญิญาตร ีคณะบริหารธุรกจิ คอื อัตราค่าตอบแทนอาจารย์

ที่ปรึกษาค่าตอบแทนไม่เกิน 250 บาท/เรื่อง  ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ไขความในวรรคที่สอง จาก “ทั้งนี้ ตั้งแต่                                    

ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เป็นต้นไป” เป็น “ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป” 

ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการในส่วนของการด าเนิน โครงการของหลักสูตรให้

สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อไป 
 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเงินรายได้ ได้ด าเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ 

ตามมติที่ประชุมแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ 

กองการเจา้หน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องกอ่นเสนออธิการบดีลงนาม 
 

4) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดแบบใบส าคญัรับเงนิ 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เรื่อง ก าหนดแบบใบส าคัญ                                      

รับเงิน ประกาศ ณ วันที่  27 เมษายน 2560 ได้ก าหนดแบบใบส าคัญรับเงินในการเบิกจ่ายให้กับ                                         

ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นบุคลากร อาจารย์พิเศษและนักศึกษา โดยสามารถระบุบัญชีเงินฝากธนาคารที่จะให้โอนเงิน
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เข้าบัญชีได้ ตามใบส าคัญรับเงินแบบ บค. 001  แบบ บค. 002  แบบ บค. 003  และแบบ บค. 004 ที่ได้

ก าหนดไว้แล้ว นั้น ทั้งนี้ จากประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผ่านระบบธนาคาร 

และการใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ประกาศ ณ วันที่ 22 สิ งหาคม 

2560 ตามความในข้อ 2 “การเบกิจา่ยเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลยั เช่น ค่าตอบแทน 

ค่าสอน ค่าสอบ ฯลฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคลากรบัญชีเดียวกับที่บุคลากรขอรับเงินเดือน 

(เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)) ทั้ งนี้ ขอให้บุคลากรผู้มีสิทธิรับเงิน ลงชื่อรับเงิน                                             

ในใบส าคัญรับเงิน หรอืหลักฐานการจา่ย โดยระบุขอรับเงินโดยวิธีโอนผ่านธนาคาร”  

  ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นบุคลากร อาจารย์พิเศษและนักศึกษา

สอดคล้องกับความในข้อ 2 ของประกาศฯ กองคลังจึงได้ก าหนดแบบใบส าคัญรับเงินใหม่ โดยจะโอนเงินเข้าบัญชี

เงินฝากธนาคารของบุคลากรบัญชเีดียวกับที่บุคลากรขอรับเงินเดือน (เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากดั 

(มหาชน) ตามแบบใบส าคัญรับเงิน แบบ บค. 001  แบบ บค. 002  บค. 003 และ แบบ บค. 004 เพื่อเสนอ

คณะกรรมการเงินรายได้พจิารณา 
 

  คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม คร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 พิจารณา

แล้วมีมติ ดังนี ้ 

  1. เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดแบบใบส าคัญรับเงิน ประกาศ                                                      

ณ วันที่ 27 เมษายน 2560 และจัดท า “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดแบบใบส าคัญรับเงิน

ฉบับใหม่ เสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณา 

  2. เห็นชอบแบบใบส าคัญรับเงิน แบบ บค. 001  แบบ บค. 002  บค. 003 และ แบบ บค. 

004 ตามที่เสนอ 

  ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ 

กองการเจา้หน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องกอ่นเสนออธิการบดีลงนาม 
 

๕) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วา่ด้วยอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแมโ่จ้  

    พ.ศ. .... 
 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีการด าเนินการคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจ าดีเด่นประจ า

ทุกปี และในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยอาจารย์ตัวอย่าง

ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2547 โดยก าหนดให้คัดเลือกแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม และเข้าพิธีมอบ

เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองค า) และหนังสือที่ระลึกในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน ของทุกป ี

และในส่วนของการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้  และ

พนักงานราชการดีเด่น ประจ าปี 2560 จะได้รับโล่รางวัลจากอธิการบดีในพิธีไหว้ครูประจ าปี ประมาณเดือน

มิถุนายน 2561 นั้น 
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คณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561                                                

ได้พจิารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาสมควรคัดเลือกข้าราชการ และลูกจา้งประจ าดีเด่นของมหาวิทยาลัย

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมกับสภาพการณป์ัจจุบัน เห็นควรให้มีการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ว่าด้วยอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ สภาพนักงานจึง ได้จัดท า “ร่าง” ระเบียบ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ว่าด้วยอาจารย์ดี เด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  พ.ศ. . . . .  เสนอที่ประชุมพิจารณา                                                      

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรพิจารณาตรวจสอบอ านาจในการลงนามในระเบียบฯ 

และต้องอาศัยอ านาจตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบรหิารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยด้วยหรอืไม่ อย่างไร 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ 

กองการเจา้หน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องกอ่นเสนอคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลฯ เพื่อประกาศใช้ และให้น า

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 
 

4.3 ด้านพัฒนาบคุลากรและบรหิารงานบคุคล 
 

 ๑) “ร่าง” แผนที่การพัฒนาบุคลากร ตามแนวทาง HRD Training Roadmap 
 

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 

2561 ได้พิจารณาแผนที่การพัฒนาบุคลากร ตามแนวทาง HRD Training Roadmap โดยที่ประชุมได้ด าเนินการ

ปรับเปลี่ยนรายละเอียดการพัฒนาหลักสูตร โดยระบุว่าบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง แต่ละวิชาชีพ ควรได้รับการ

พัฒนาและฝึกอบรมในหัวข้อและทักษะที่เกี่ยวข้อง และแต่ละหัวข้อนั้นควรได้รับการฝึกอบรมตามระยะเวลา                                        

ที่เหมาะสม ซึ่งเปรียบเหมือนแผนที่การเดินทางในการขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อที่จะบ่งบอกถึงความก้าวหน้าใน

อาชีพของบุคลากร ซึ่งก่อนที่บุคลากรจะได้รับการขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นทางสายอาชีพของบุคลากรนั้น บุคลากร

ต้องมีความรูค้วามสามารถอะไรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 

กองการเจ้าหน้าที่จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา “ร่าง” แผนที่การพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง 

HRD Training Roadmap ตามรายละเอียดที่แนบมาพรอ้มนี ้นั้น 
 

ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

1. ต้องพิจารณาจัดท าแผนในระยะยาว โดยจ าแนกเงื่อนไขเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

  ๑) มองในกรอบที่มากกวา่ Training  

 ๒) ดูเป้าหมายส าคัญ บุคลากร คณาจารย์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ควรพัฒนาเพิ่มเติม                                         

ในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างทักษะการปฏิบัติ การพัฒนาด้านจิตใจของคณาจารย์ และพัฒนาความสามารถด้าน

การประกอบการ เป็นต้น 

2. หากจะเน้นเรื่องการสอนด้านการปฏิบัติ ควรพิจารณาเรื่องการปรับอัตราค่าตอบแทน

ระหว่างภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้แตกต่างกัน  
 



- ๑๓ - 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ “ร่าง” แผนที่การพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง HRD 

Training Roadmap ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณา                                              

ให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

 4.4 ด้านนโยบายและการบริหารงาน  
 

  ๑) รายงานผลการด าเนนิงานตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ และรายงานผล 

      การด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

      รอบ 6 เดือน 
 

ด้วยกองแผนงานได้รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) ประกอบด้วย 6 ประเด็น

ยุทธศาสตร ์70 ตัวชีว้ัด โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายแลว้ 21 ตัวชีว้ัด ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 41 ตัวชีว้ัด และยงั

ไม่มีผลการด าเนินงาน 8 ตัวชีว้ัด พอสรุปได้ ดังนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด งบประมาณที่ใช้ ผลงานที่ได้ 

แผน ผล ดีเด่น ดีมาก ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง รอผล 

  สูงกว่าเป้า 

ร้อยละ 10 ข้ึน

ไป 

สูงกว่าเป้า 

ร้อยละ 1-10 

เท่ากับ

เป้าหมาย 

ต่ ากว่าเป้า 

ร้อยละ 1-10 

ต่ ากว่าเป้า 

ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

ยังไม่มีผล 

ภาพรวม (70 ตัวชี้วัด) 855,329,34

0 

56,214,088 15 4 2 2 39 8 

  (23.41%)       

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1 การผลิตบัณฑิต

และพัฒนานักศึกษาท่ีมีสมรรถนะในระดับ

สากล (23 ตัวช้ีวัด) 

855,329,34

0 

56,214,088 3 1 2 2 12 3 

 (6.57%)       

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2.  การพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (10 

ตัวช้ีวัด) 

3,141,400 1,119,370 3 1 - - 5 1 

 (35.63%)       

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3. การพัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อ

มุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

(13 ตัวช้ีวัด) 

114,041,490 7,496,870 6 - - - 6 1 

 (6.57%)       

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริการวิชาการ

เพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ท่ีได้รับการ

ยอมรับในระดับนานาชาติ (6 ตัวช้ีวัด) 

532,062,060 405,264,40

4 

2 1 - - 2 1 

 (76.17%)       

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเป็นศูนย์รวม

แหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญา ทอ้งถ่ิน (4 ตัวช้ีวัด) 

3,840,290 3,593,836 - - - - 4 - 

 (93.58%)       

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการสู่

องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance 

Organization) (14 ตัวช้ีวัด) 

618,730,27

0 

24,199,276 1 1 - - 10 2 

 (3.91%)       
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ผลการด าเนนิงานแยกรายมิติ  

ผลการด าเนินงานภาพรวม 2.21 เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่าผลการด าเนินงานสูงสุด                                      

ในมิติด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงฯ ด้านการผลิตบัณฑิต และผลการด าเนินงานน้อยที่สุดใน

ด้านบรหิารจัดการ ตามล าดับ 
 

มิต ิ คะแนน 

ด้านการผลิตบัณฑิต 2.21 

ด้านการวจิยั 2.76 

ด้านบรกิารวชิาการและท านบุ ารุงฯ 2.4 

ด้านบรหิารจัดการ 1.36 

ภาพรวม 2.21 
 

  ผลการด าเนนิงานระดับคณะ/ส านัก 

 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ระดับคณะ/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ประกอบด้วยหน่วยงานที่ร่วมลงนามค ารับรองฯ จ านวน 19 หน่วยงาน  
 

ล าดับ คณะ/ส านัก คะแนน 

1 ผลิตกรรมการเกษตร 1.9092 

2 คณะวทิยาศาสตร์ 1.0989 

3 คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1.7347 

4 คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ า 2.3551 

5 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1.9035 

6 คณะศิลปศาสตร ์ 0.8297 

7 คณะพัฒนาการทอ่งเท่ียว 0.9651 

8 คณะเศรษฐศาสตร ์ 1.5569 

9 คณะบริหารธุรกิจ 0.8631 

10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1.2470 

11 คณะสารสนเทศและการส่ือสาร 1.9855 

12 มหาวิทยาลัยแมโ่จ-้แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ 0.8362 

13 มหาวิทยาลัยแมโ่จ-้ชุมพร 0.7317 

14 วทิยาลัยบริหารศาสตร ์ 2.0746 

15 วทิยาลัยพลังงานทดแทน 1.9917 

16 ส านักวิจัยและส่งเสริมวชิาการเกษตร 2.3863 

17 ส านักบริหารและพัฒนาวชิาการ 1.0714 

18 ส านักหอสมุด 1.6808 

19 บัณฑิตวทิยาลัย 0.4117 

มหาวิทยาลัย 2.2099 
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ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานผล

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - 

มีนาคม 2561) ตามที่เสนอ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรน าเสนอมุมมองและข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการวางแผนฯ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องด้วย ที่ประชุมจึงมีมติให้กองแผนงานปรับรายละเอียด                                 

ในไฟล์น าเสนอให้สมบูรณ์ กอ่นน าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตรแ์ละพัฒนามหาวิทยาลยั 

และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามล าดับ  
 

  2) รายงานผลการปฏบิัติงานและการเบิกจา่ยใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  

      พ.ศ. 2560 ณ ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)  
   

ตามที่กองแผนงานได้รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) โดยมีผลการด าเนินงานและ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 โดยมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ าแนก

เป็น 3 แผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานบูรณาการ  งบประมาณทั้งสิ้น 

1,552.7594 ล้านบาท ดังนี้ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ  เป็นรายการที่ เป็นเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ                                  

ในภาพรวม ประกอบด้วย งบบุคลากร เงินเดือน เงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน

พนักงานราชการ ค่าจ้างช่ัวคราว งบด าเนินงาน รายการค่าตอบแทนเฉพาะที่จ าเป็นต้องจัดสรรให้ตามสิทธิและ

ข้อก าหนดตามกฎหมาย และจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือน หรือจ่ายควบกับเงินเดือน และงบเงินอุดหนุนรายการ                              

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร 815.5225                                          

ล้านบาท (รอ้ยละ 52.52) ของบทีไ่ด้รับทั้งสิน้ 

2. แผนงานพื้นฐาน เป็นรายการที่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่ด าเนินภารกิจตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบเป็นปกติประจ าตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย

ได้รับจัดสรร 401.9388 ล้านบาท (รอ้ยละ 25.89) ของบประมาณทไีด้รับ  

3. แผนงานบูรณาการ เป็นรายการที่มหาวิทยาลัยเสนอขอเพื่อด าเนินภารกิจตามหน้าที่ความ  

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความส าคัญในช่วง  ระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้                       

ให้เป็นไปตามที่ส านักงบประมาณก าหนด และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณทั้งสิน้ 8 แผนงานบูรณาการ จ านวน 335.2981 ล้านบาท (รอ้ยละ 21.59) 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ตามที่เสนอ และให้กองแผนงานแจ้งให้

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เร่งรัดด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้

แล้วเสร็จภายในปี 2561 ต่อไป 
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  3) พิจารณางบประมาณเงนิรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับครั้งที่ 2 
   

ด้วยมหาวิทยาลัยได้เสนอพิจารณางบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ปรับครัง้ที่ 2 จ านวนทั้งสิน้ 205,127,610 บาท จ าแนกเป็น 

๑. คา่ธรรมเนียมการศึกษา วงเงิน 191,033,060 บาท (รอ้ยละ 93.13) 

2. เงินผลประโยชน์ ปรับลด วงเงิน  บาท 283,170 (รอ้ยละ -0.14) 

3. เงินเหลือจ่าย วงเงิน 14,377,720 บาท (รอ้ยละ 7.01) 

จัดสรรเพื่อเป็นประมาณการค่าใช้จ่าย วงเงิน 205,127,610 บาท จ าแนก 

ตามแผนงาน ดังนี้ 

1. แผนงานบุคลากร วงเงิน 38,710 บาท (รอ้ยละ 0.02) 

2. แผนงานพืน้ฐาน วงเงิน  146,610,270 บาท (รอ้ยละ 71.47) 

3. แผนงานยุทธศาสตร ์วงเงิน 6,835,370 บาท (รอ้ยละ 3.33) 

4. รายจ่ายส ารองเพื่อป้องกันความเสี่ยง วงเงิน  51,643,260 บาท  

    (รอ้ยละ 25.18) 

   ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการงบประมาณต้องอยู่ในความสมดุล ให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ                                 

มีการวางแผนการใชง้บประมาณในระยะยาว 

  2. ควรเร่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการรถราชการ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยอาจใช้วธิีการเกลี่ยรถจากหน่วยงานอื่น หรอืการจา้งเหมารถจากบรษิัทเอกชน 

โดยกองสวัสดิการ และกองแผนงาน ต้องวิเคราะห์ขอ้มูลรว่มกัน ก าหนดแนวทางการบรหิารจัดการในระยะยาว 

  3. การเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของบุคลากร ต้องมีวัตถุประสงค์ ที่ ชัดเจน                                         

ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีการวิเคราะห์ให้

ครอบคลุมทั้งด้านงาน เงิน คน  
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ปรับครั้งที่ 2 ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ 
 

  4) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 

      งบประมาณมหาวิทยาลยั 
 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครัง้ที่ 

2/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณส่วนกลางของหน่วยงาน 

จ านวน 5 รายการ วงเงิน 10,279,600 บาท โดยมีมติเห็นควรสนับสนุนงบประมาณฯ ในวงเงิน 6,393,370 

บาท  จากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รายการงบกลางมหาวิทยาลัย โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
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รายการ ค าขอ เสนอจัดสรร 

1. เครื่องผสมเสียงออกอากาศ (Broadcast mixer digital)  192,600.00 57,780.00 

2. ปรับปรุงระบบและขยายพืน้ที่ติดต้ังกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)  6,243,203.00 2,491,792.00 

3. ปรับปรุงแนวบ่อพักน้ าเสียและระบบรวบรวมน้ าเสียรวม 213,297.70 213,298.00 

4. ปรับปรุงถนนส านักฟาร์มมหาวิทยาลัย 3,504,500.00 3,504,500.00 

5. โครงการการเข้าร่วมแข่งขันกฬีาบุคลากร 126,000.00 126,000.00 

รวมเป็นเงิน 10,279,600.70 6,393,370.00 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ใช้เงินงบกลางมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จ านวน 5 

รายการ จ านวนเงินทั้งสิน้ไม่เกนิ 6,393,370 บาท (หกล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันสามรอ้ยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

ตามที่เสนอ และให้กองแผนงานด าเนินการโอนเงินให้หน่วยงานเพื่อด าเนินการ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่ ได้รับ                                         

การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนกลางฯ รายงานผลการด าเนินงาน/การใช้จ่ายส่งกองแผนงาน                                                     

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน/การใช้จ่ายตามมติที่ประชุมฯ เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

จนกวา่การด าเนินงานจะแล้วเสร็จตามบรรลุประสงค ์ 
 

๕) พิจารณาทบทวนโครงสร้างศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 
 

ตามที่คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม 

๒๕๕๙ ได้มีมติให้ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นหน่วยงานปกติภายใต้การก ากับดูแลของคณะ                                                  

ผลิตกรรมการเกษตร เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และ

ต่อมากองแผนงาน ได้หารือร่วมกับ คณะผลิตกรรมการเกษตร ส านักงานบริหารทรัพย์สิน ศูนย์กล้วยไม้และ                                                     

ไม้ดอกไม้ประดับ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้คณะผลิต

กรรมการเกษตรและศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ หารือร่วมกันในการทบทวนโครงสร้างเพื่อรองรับการ

หลอมรวมศูนย์กล้วยไม้ฯ โดยเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรด์้านกล้วยไม้ของคณะ  
 

คณะกรรมการประจ าคณะผลิตกรรมการเกษตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 10 

สิงหาคม 2560 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในการรับศูนย์กล้วยไม้ฯ อยู่ภายใต้ “ส านักงานกิจการพิเศษ”                                       

โดยขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการโอนย้ายหน่วยงานต่อไป 
 

คณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ในการประชุม                                                 

คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณาแล้วมีมติและมอบหมายใหผู้้ที่เก่ียวข้องพิจารณา

ด าเนินการ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการให้หลอมรวมศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อยู่ภายใต้ “ส านักงาน

กจิการพเิศษ” คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

    1) ให้กองแผนงานสรุปรายละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

    2) ให้กองการเจ้าหน้าที่ น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) พิจารณาตัดโอน

อัตราก าลังเข้าสู่หน่วยงานใหม่และด าเนินการด้านกฎหมาย  

    3) ให้กองคลัง ด าเนินการตัดโอนงบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ เข้าสู่หน่วยงานใหม่  

  2. มอบหมายให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กริติการกุล) และรองอธิการบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาวิน มะโนชัย) หารือร่วมกับ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และผู้อ านวยการ

ส านักวจิัยและส่งเสรมิวิชาการเกษตร พิจารณาให้โครงการอนุรักษ์พันธุ์พชือันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ(โครงการ 

อพ.สธ.) เป็นภารกิจที่อยู่ในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนว่าควรอยู่ภายใต้สังกัด

หน่วยงานใด เช่น คณะผลิตกรรมการเกษตร หรือส านักวิจัยฯ และให้จัดส่งข้อสรุปให้กองแผนงานภายใน                                

วันศุกรท์ี่ 8 มิถุนายน 2561 เพื่อที่กองแผนงานจะได้น าเสนอตามขั้นตอนต่อไป 
 

6) พิจารณาการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

ตามที่มีนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่ได้ ประสบอุบัติเหตุ จ านวน 1 คน และ

ประสบปัญหาไฟไหม้บา้น จ านวน 1 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายชื่อ รายละเอียด 

1. นายปิยะวัฒน์ วิชัยยา  

    นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ช้ั น ปี ที่  3  ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 

5803101332 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร                                   

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

ประสบอุบัติเหตุขณะท าการทดลองปฏิบัติการใน

โครงงานวิศวกรรม เบื้องต้นได้เข้ารับการศึกษา                    

ณ โรงพยาบาลเทพปัญญา และต้องได้รับการรักษา

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษา

เป็นจ านวนมาก  

การช่วยเหลือเบื้องต้น 

แจ้งเวียนทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อขอความ

อนุเคราะห์ช่วยเหลือนักศึกษา 

2. นางสาวชนิดาภา นันตาไผ่ 

    ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 75 จบการศึกษาจากคณะ

พัฒนาการทอ่งเที่ยว  

บ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลัง สาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร                            

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่ 

การช่วยเหลือเบื้องต้น 

1. องคก์รท้องถิ่นได้ช่วยเหลือโดยการลงเสาเข็ม และ

กระเบือ้ง จ านวน 20,000 บาท  

 

 

 

 



- ๑๙ - 

 

รายชื่อ รายละเอียด 

 2. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ด าเนินการขอความ

ช่วยเหลือทางหน้า Page facebook งานกิจกรรม

นักศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งมีศิษย์เก่า 

ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลอื่น ๆ รว่มบรจิาคเงิน ยอดเงนิ

รวมทั้งสิน้ประมาณ 140,000 บาท 

3. ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 49 จังหวัดกระบี่ บริจาคเงิน 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 จ านวน 20,000 

บาท 

4. ศิษย์เก่าและบุคคลอื่น ๆ ร่วมบริจาคเงิน จ านวน 

90,000 บาท 
 

ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี ้ 

1. ควรพิจารณาจัดระบบเรื่องการดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาและศิษย์ เก่าที่ ได้รับ                                           

ความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ โดยวางแนวทางออกเป็นระดับให้ชัดเจน วิเคราะห์ข้อมูลให้ละเอียดถึงสาเหตุและ

ระดับของความเดือดร้อน ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่นักศึกษาหรือศิษย์เก่าได้รับความเดือดร้อน ให้กองกิจการ

นักศึกษาสรุปเรื่องเสนอคณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อทราบทุกครั้ง และจัดท าเป็นฐานข้อมูลไว้ด้วย 

2. เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีกองทุนพัฒนานักศึกษาแล้ว แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์ของ

กองทุนยังไม่ได้ระบุถึงการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น จึงเห็นควรให้ปรับปรุงวัตถุประสงค์

ของกองทุนให้ครอบคลุมถงึกรณีดังกล่าวด้วย 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) และผู้อ านวยการ

กองกจิการนักศึกษา น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 
 

  ๗) พิจารณา “ร่าง” นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสนิบน และ  

    “ร่าง” แนวทางการวางมาตรการ กลไก หรอืระบบในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่อ 

    สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับ

สินบนกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถงึการใชง้านเว็บไซต์และ/หรอืเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดให้กับผู้ใช้บริการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย ในการนี้ รองอธิการบดี (อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเสนอ                                                    

ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

1) “รา่ง” นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรอืรับสินบน  

๒) “ร่าง” แนวทางการวางมาตรการ กลไก หรือระบบในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่อ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 



- ๒๐ - 

 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ “ร่าง” นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และให้แจ้งทุก

หน่วยงานทราบโดยทั่วกัน 

2. เห็นชอบ “ร่าง” แนวทางการวางมาตรการ กลไก หรือระบบในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งทุกหน่วยงานทราบโดยทั่ว

กัน 

3. แจ้งให้ส านักงานตรวจสอบภายในทราบ และด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 

5.1  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

(ก.บ.ม.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่                                          

1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561) 
 

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ได้มีการด าเนินงานเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว และต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย                                      

ปีละ ๒ ครั้ง ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการด าเนินงาน โดยมีก าหนด ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถงึวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ พอสรุปได้ ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๐ ปัจจุบันมีบุคลากรจ านวนทั้งสิน้ ๑,๗๔๓ คน จ าแนกเป็น 

- ข้าราชการ จ านวน ๖๓ คน (รอ้ยละ ๔)  

- พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๑,๓๓๐ คน (ร้อยละ ๗๖) ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 

๑,๓๓๐ คน นั้น มีข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๒๒๓ คน และลูกจ้างประจ า

เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๙ คน  

- กลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลูกจ้าง

ช่ัวคราวรายเดือนเงินงบประมาณ และลูกจา้งช่ัวคราวรายเดือนเงินรายได้ จ านวน ๓๕๐ คน (รอ้ยละ ๒๐)  
 

ในสัดส่วนของบุคลากรประเภทวิชาการคุณวุฒิปรญิญาเอกที่เพิ่มขึน้ในปีนี้ (รอ้ยละ ๖๔) เกินคา่

เป้าหมายนั้น มาจากปัจจัยดังนี ้ 

๑) นโยบายของมหาวิทยาลัยในการเพิ่มจ านวนบุคลากรประเภทวิชาการที่ชัดเจน ประกอบกับ

มาตรการของ ก.บ.ม. ในการสรรหา/คัดเลือกที่ต้องก าหนดคุณวุฒิปริญญาเอกก่อน และมีการปรับปรุง                                       

แนวทางการสอบแข่งขันหรอืคัดเลือกให้เป็นปัจจุบันและยืดหยุ่นส าหรับการรับสมัครด้วย   

๒) บุคลากรขออนุมัติลาศึกษาต่อแยกเป็น ลาศึกษาต่อภายในประเทศ (ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน

เต็มเวลา, ใช้เวลาในการปฏิบัติงานบางส่วน (ไม่เกิน ๖ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์), ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน) และ

ต่างประเทศ อีกทั้งเป็นบุคลากรประเภทวิชาการคุณวุฒิปริญญาเอกที่มีการบรรจุบุคลากรตามประกาศ ก.บ.ม. 



- ๒๑ - 

 

โดยเป็นการคัดเลือกผู้ที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกและใกล้จะส าเร็จการศึกษาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

๓) นักเรยีนทุนทั้งประเภทบุคลากร และนักเรยีนทุนประเภทบุคคลทั่วไปที่ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก 

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรประเภทวิชาการคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน ๔๓๕ คน (ร้อยละ ๖๔) 

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๐ : ร้อยละ ๖๓, ปี ๒๕๕๙ : ร้อยละ ๕๘) มีนักเรียนทุนประเภทบุคคลทั่วไป 

ทั้งหมด ๑๒ ราย ศึกษาในประเทศ จ านวน ๑ ราย ศึกษาต่างประเทศ จ านวน ๑๑ ราย และมีบุคลากรประเภท

วิชาการคุณวุฒิปริญญาโทที่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 54 ราย (จากจ านวน

บุคลากรประเภทวิชาการคุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 241 คน) และบุคลากรประเภทสนับสนุน จ านวน 9 ราย 

(จากจ านวนบุคลากรประเภทสนับสนุนคุณวุฒิปรญิญาโท จ านวน 357 คน)  
 

การบริหารกรอบอัตราก าลังบุคลากรประเภทวิชาการ มีแผนอัตราก าลังบุคลากรประเภท

วิชาการ ระยะ ๔ ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีการด าเนินการรับสมัครเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถและให้มีการบรรจุภายในระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการบริหารจัดการกรอบ

อัตราก าลังให้เหมาะสม และมีแนวทางการบริหารจัดการกรอบคือ ให้ด าเนินการประกาศรับสมัครได้ไม่เกิน  ๓ 

ครั้ง ซึ่งหากยังไม่ได้บุคคลมาบรรจุ ก.บ.ม. จะตัดโอนกรอบต าแหน่งดังกล่าวมาไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

เพื่อบริหารจัดการในภาพรวม แต่หากเป็นคุณวุฒิสาขาขาดแคลนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ก็สามารถประกาศ

รับสมัครด้วยคุณวุฒิปรญิญาโท-เอก ได้ในการรับสมัครครัง้แรกได้ทันที หรือกรณีรับสมัครด้วยคุณวุฒิปรญิญา

เอกถึงครั้งที่ ๓ อาจยืดหยุ่นให้รับคุณวุฒิสาขาขาดแคลนเป็นครั้งที่ ๔ และในส่วนของการบริหารกรอบ

อัตราก าลังบุคลากรประเภทสนับสนุน อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังสายสนับสนุน การรับ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้ก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่รับเข้าใหม่ที่บรรจุ  

ต าแหน่งตั้งแต่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ต้องมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามแนวทางการรับพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

การด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลในกรณีต่างๆ มีดังนี้  พนักงานมหาวิทยาลัย  

มีการย้ายสังกัด จ านวน 2 ราย ลูกจ้างช่ัวคราวมีการเปลี่ยนต าแหน่งและปรับอัตราค่าจ้าง จ านวน  

๖ ราย การจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ จ านวน 

๑ ราย การบริหารจัดการเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย ได้มีการยกเลิกการหักเงินสะสมของพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการด้วย และคืนเงินสะสมฯ ที่เคยหักอยู่ก่อนแล้ว

ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งจ านวน ซึ่งด าเนินการเรียบร้อยแล้วภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ การปรับปรุง

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง โดยมีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป 
 

สิ่งที่ส าคัญที่สนับสนุนให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด าเนินการได้อย่าง

คล่องตัว คือ การด าเนินงานด้านการปรับปรุงและจัดท าหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และประกาศ   ที่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน  โดยได้พัฒนาให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งในปีที่

ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้ งสิ้น ๓๑ ฉบับ 

นอกจากนี้ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้รับการร้องเรียน หรือได้รับรายงานว่า มีบุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

แบบแผน ข้อบังคับของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของมหาวิทยาลัย หรือจรรยาบรรณของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว ได้แก่ งานยกร่างข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย จ านวน ๔ เรื่อง งานยกร่างประกาศมหาวิทยาลัย จ านวน ๒๗ เรื่อง งานบังคับคดี จ านวน ๙ เรื่อง 

http://personnel.mju.ac.th/edoc/rules/22410.pdf
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งานคดีปกครอง จ านวน ๑๓ เรื่อง งานคดีแพง่ จ านวน ๑ เรื่อง และงานสอบสวนหาข้อเท็จจริง จ านวน ๑๖ เรื่อง 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จ านวน ๑ เรื่อง การด าเนินการด้านอรรถคดี แบ่งเป็นการด าเนินคดีปกครอง 

จ านวน ๑๓ เรื่อง และ การบังคับคดี จ านวน ๙ เรื่อง ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  
 

ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานตรวจสอบภายใน ประจ าปงีบประมาณ  

2561 รอบ 6 เดอืน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561) 
 

ด้วยส านักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  

(รอบ  6  เดือน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2560 - เดือนมีนาคม  2561) โดยได้รายงานผลการตรวจสอบ                                   

ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 โดยแบ่งออกเป็น  2  ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                                            

(1)  การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  (Compliance  Audit)  จ านวน 1 หน่วยงาน  

คอื  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร แยกเรื่องที่ตรวจสอบ จ านวน  2  เรื่อง  เก่ียวกับ การเงิน และการพัสดุ  พบว่า

บางประเด็นยังด าเนินการไม่ครบถ้วนถูกต้อง  ซึ่งเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบัติควรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเครง่ครัด และ

ผูบ้ังคับบัญชาควรมีการก ากับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนด  

(2)  การตรวจสอบด้านการเงิน  (Financial  Audit) จ านวน 1 หน่วยงาน  คือ ส านักงาน

อธิการบดี (กองคลัง) เกี่ยวกับการวิเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 

กันยายน 2559 ของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งส านักงานตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะ 

จ านวน 4 เรื่อง ในส่วนของการรับเงิน การน าส่งเงิน/ ใบเสร็จรับเงิน/ รายได้จากการเช่าทรัพย์สิน/ ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายฝึกอบรม  และแจ้งเวียนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้ ง 29 หน่วยงาน                                         

ได้ทราบเพื่อถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเครง่ครัด และเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงมิให้เกดิข้อผิดพลาดขึน้  

(3)  การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน  (Operational  Audit) จ านวน 3 หน่วยงาน  และ

ผู้รับผิดชอบโครงการ  2 ราย  คือ ส านักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่, กองกลาง, กองคลัง)/ วิทยาลัย

บริหารศาสตร์/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร/ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัด

เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 จ านวน 2 ราย  แยกเรื่องที่ตรวจสอบ 2 เรื่อง เก่ียวกับติดตามงาน

คงค้าง (จ านวน 13 เรื่อง)  และการติดตามรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  พบว่า

บางเรื่องได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่บางประเด็นอยู่ระหว่างด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หรอืแจ้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบเพื่อด าเนินการหรอืเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วแต่กรณี 

  (4)  การตรวจสอบด้านด าเนินงาน  (Performance  Audit)   จ านวน  1 หน่วยงาน คือ  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  เกี่ยวกับโครงการตามแผนงานพื้นฐานและแผนงานบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 จ านวน 3 โครงการ แยกเป็นโครงการย่อย จ านวน 12 โครงการ รวมจ านวนเงิน 4,233,000.00 บาท  

พบว่าบางโครงการเบิกจ่ายเงินโดยไม่ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย  การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบาง

รายการยังไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ และการก าหนดตัวชีว้ัดไม่สอดคล้องกับลักษณะการด าเนินการและคา่ใช้จา่ย

ของแต่ละกิจกรรม  ส่วนการรายงานผลการด าเนินการยังไม่ครบทุกโครงการ ท าให้ไม่สามารถทราบถึงผลการ
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ด าเนินงานแต่ละโครงการได ้ ดังนั้น ควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางปฏบิตัิ

เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

  (5)  การตรวจสอบด้านสารสนเทศ  (Information Audit)  จ านวน 1 หน่วยงาน คือ  ส านักงาน

อธิการบดี  (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  เรื่องที่ตรวจสอบ จ านวน 1 เรื่อง  เกี่ยวกับการติดตามและสอบทาน

ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  พบว่าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วเมื่อวันที่ 

29 มกราคม 2561 ซึ่งได้จัดท าเป็นคู่มือปฏิบัติเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของศูนย์ ทั้งนี้อาจเพิ่มช่องทางในการ

เผยแพร่เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานได้ทราบและเพื่อถือปฏิบัติ และจากการสอบทานการถือปฏิบัติตาม

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติฯ เกี่ยวกับการให้บริการเครื่องแม่ข่าย  การเข้าถึงระบบเครือข่าย การก าหนดสิทธิ

การเข้าใช้ห้องเครือจ่าย การส ารองข้อมูล และสภาพห้องควบคุมระบบเครื่องแม่ข่าย พบว่าบางส่วนยังถอืปฏิบัติ

ไม่เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้นโยบายฯ ซึ่งควรมีการปรับปรุงการด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนด  ทั้งนีค้วรมีการ

ทบทวนปรับปรุงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นประโยชน์ในการ

ถอืปฏิบัติ และเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

 (6)  การสอบทานการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ  2560  

จ านวน  29 หน่วยงาน  แยกออกเป็นหน่วยงานภารกิจหลัก 16 หน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลัก                                                       

4 หน่วยงาน  และหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัย 9 หน่วยงาน  พบว่า เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด แต่ยังมี

ข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญคือการจัดท าแผนและรายงานผลไม่ครบทุกหน่วยงาน  บางหน่วยงานใช้ข้อมูลเดิมในการ

จัดท าแผนและรายงานผล  กรณีมีการปรับแผนไม่ได้จัดท าแผนเพิ่มเติม  การก าหนดกิจกรรมไม่เป็นรูปธรรม                                                  

ไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง  และการรายงานผลรอบ 12 เดือน ยังระบุไม่ครบถ้วน  อาจท าให้

การควบคุมภายในไม่เพียงพอตามภารกจิของหน่วยงาน  และการด าเนินการไม่สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้  

ดังนั้นควรสอบทานแผนและรายงานผลแต่ละหน่วยงานและแจ้งให้หน่วยงานได้ทราบและปรับปรุงแก้ไข                                      

พรอ้มกับเสนอคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาก าหนดวิธีการ

หรอืแนวปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปแนวทางเดียวกัน  
 

ส่วนที่  2  การติดตามผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2561  โดยได้ด าเนินการติดตามตามหลักเกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบ  จ านวน  6  เรื่อง  รวม

หน่วยรับตรวจจ านวน  29  หน่วยงาน  จ าแนกออกเป็น 3 กรณ ีคอื  

กรณีที่ 1 ด าเนินการตามข้อเสนอแนะครบถ้วนถูกต้อง  จ านวน  2  เรื่อง   

กรณีที่ 2 ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว แต่บางประเด็นอยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  2  

เรื่อง  

กรณีที่ 3 อยู่ระหว่างด าเนินการตามข้อเสนอแนะ  ภายใน 30 วันท าการ ตามหลักเกณฑ์การ

ติดตามผลการตรวจสอบ จ านวน  2  เรื่อง  (ข้อมูล ณ วันที่  30  เมษายน  2561)  ซึ่งจะได้ติดตามเรื่องที่คง

คา้งเพื่อรายงานเสนอมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในแต่ละกรณีต่อไป 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
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5.3  รายงานการเดนิทางเพื่อเขา้ร่วมประชุม ASAIHL Conference on “Higher Education  

for Diversity and Global Citizenship” 
 

ตามที่อธิการบดีได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธกิารบดี (อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง) เข้ารว่มประชุม 

The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดม

แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการประชุม ASAIHL Conference on “Higher Education for Diversity 

and Global Citizenship” ในระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย Soka University กรุงโตเกียว 

ประเทศญี่ปุ่น นั้น ในการนี้  ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง) ได้สรุปผลการเดินทางเสนอที่ประชุม

เพื่อทราบ ในประเด็น ดังนี ้ 

1) การเข้าร่วมประชุม  ASAIHL Conference on “Higher Education for Diversity and Global 

Citizenship” 

2) การเชื่อมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ได้ร่วมหารือความร่วมมือกับProfessor 

Ushihisa Baba อธิการบดี ของ Saka University 

3) การสรา้งความสัมพันธ์กับเครอืขายใหม่  

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.4 รายงานความก้าวหนา้การเจริญเติบโตของตน้โกโก้ภายในพื้นที่ต าหนักพิมานมาศ 
 

ตามที่พระต าหนักจักรีบงกช ส านักพระราชวัง ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนต้นพันธุ์โกโก้ 

ตามพระด าริของพระเจ้าหลานเธอ พระองคเ์จา้อทิตยาทรกติิคุณ ในโครงการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทาง

พระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายในเขตพืน้ที่ต าหนักพิมานมาศ บริเวณกองการบิน

ทหารเรอื ฐานทัพเรอืสัตหีบ ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี 
 

โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ ละอองศรี อาจารย์

สังกัดสาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านโกโก้ ชา และกาแฟ เป็นผู้รับผิดชอบและ

ประสานงานโครงการดังกล่าว ในการนี้ ได้รายงานความกา้วหน้าการเจริญเติบโตของตน้โกโกภ้ายในพืน้ที่ต าหนกั

พิมานมาศว่า ต้นโกโก้หอมลูกผสม พันธุ์ I.M. 1 ที่น าไปปลูกที่บริเวณต าหนักพิมานมาศ ได้เริ่มทยอยออกดอก 

ติดผล ผลแก่ และเก็บเก่ียวได้จ านวนหนึ่งแล้ว ทั้งนี ้เพื่อความสมบูรณข์องโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยควรเขา้

ไปด าเนินการสาธิต และฝึกอบรมกระบวนการแปรรูปช็อคโกแลต โกโก้ผง และเนยโกโก้ รวมถึงผลิตภัณฑ์

ต่อเนือ่ง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
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5.5 รายงานผลการเข้าร่วมเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้การสานพลังสร้างมาตรการองค์กร 

เพื่อความปลอดภัยทางถนน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรท่ีมบีุคลากร 

สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขดันิรภัย 100 %  
 

ตามที่ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษาได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการ “สานพลังสร้าง

มาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน” พร้อมทั้งเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีบุคลากร                                

สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย 100% และมีอุบัติเหตุลดลง และน าเสนอมาตรการผลการด าเนินโครงการ

รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.) และมูลนิธิเพื่อความปลอดภัย                                    

ทางถนน ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแม่น้ า รามาดา พลาซา กรุงเทพมหานคร นั้น 

ในการนี้  ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษาได้สรุปผลการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เสนอ                                            

ที่ประชมุเพื่อทราบ และมอบโล่ประกาศเกยีรติคุณฯ ไว้เพื่อเป็นเกยีรติแก่มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 

2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 5 อาคารส านักงานอธิการบดี ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม

ด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.6 รับทราบการจัดกจิกรรมเพือ่สรุปผลการด าเนนิโครงการขยายผลการผลิตพันธุ์พชืและ 

เมล็ดพันธุ์อินทรยี์แก่เกษตรกร 
 

ตามที่คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้จัดโครงการขยายผลการผลิตพันธุ์พชืและเมลด็พันธุ์อินทรยี์

แก่เกษตรกร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการได้

ด าเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว คณะฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสรุปผลการด าเนินโครงการฯ ในรอบ 5 ปี โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ 

24-25 สิงหาคม 2561 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

1. การเสวนาวิชาการ 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3. การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ 

4. การศึกษาดูงาน 

5. กจิกรรมอื่น ๆ เช่น การจัดจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ สินคา้เกษตรอินทรยี์ ฯลฯ 
 

ทั้งนี้ นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว โครงการฯ ยังได้รับการประสานน าความร่วมมือ                            

ในการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเกษตรอินทรีย์จากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มาน าเสนอ สาธิต และอบรม รวมทั้งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร                                      

ที่ท าการเกษตรในระบบอินทรยี์ พรอ้มทั้งได้เรยีนเชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.วิวัฒน์ 

ศัลยก าธร เข้าร่วมงานในคร้ังนีด้้วย ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
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ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

1. เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยท าโครงการยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานเอกชนและ

เครือข่ายของมหาวิทยาลัยจ านวนมาก ต้องจัดระบบบริหารจัดการทั้งด้านงาน เงิน คน ให้มีประสิทธิภาพ                                        

โดยเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง ท าอย่างไรจะสามารถน าโครงการต่าง ๆ 

เหล่านั้นมาเชื่อมโยงกับการด าเนินการเรื่องเกษตรอินทรีย์ให้เกดิความยั่งยืนในระยะยาวอย่างไร  

  2. ควรด าเนินการเก่ียวกับการรับรองเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามระบบที่ถูกต้องด้วย 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) และ

คณบดีคณะผลิตกรรมกรรมการเกษตร น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา                                              

แนวทางการจัดงาน ให้ครอบคลุมทั้งด้านงาน เงิน คน รวมถึงเชื่อมโยงให้เป็นโครงการหรือส่วนหนึ่งของ                                          

งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี อย่างไร และสรุปเสนอคณะกรรมการบรหิารฯ คร้ังต่อไป (วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561) 

5.7 รายงานการเข้าร่วมประชุมหารอืแนวทางการจัดตั้ง Center of Excellence ส าหรับ 

ภาคการเกษตร 
 

ตามที่ รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น (ผู้จัดการโครงการ สังกัดสถาบันบริการตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์) และ ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน นักวิทยาศาสตร์ ได้เดินทางเข้าร่วม

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดตั้ง Center of Excellence ส าหรับภาคการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 

2561 ณ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และได้สรุปผลการเข้า ร่วมประชุม

ดังกล่าวเสนอรักษาการผูอ้ านวยการสถาบันบรกิารตรวจสอบคุณภาพฯ เพื่อทราบ นั้น 
 

  เนื่องจากการจัดตั้ง Center of Excellence ภาคการเกษตร ของมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค 

จะต้องด าเนินการเพื่อส่งไปยัง สสว. ภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่มีการประชุมหารือ ดังนั้น  รองอธิการบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม) จึงเสนอให้ผูเ้ก่ียวข้อง ประกอบด้วย รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริพร กิรติการกุล) ผู้อ านวยการส านักงานบริหารทรัพย์สิน รักษาการผู้อ านวยการสถาบันบริการตรวจสอบ

คุณภาพฯ และผู้อ านวยการกองแผนงาน หารือเพื่อสรุปแนวทางการด าเนินการเพื่อเสนอคณะกรรมการ                                      

ที่เกี่ยวข้องพิจารณาภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร                                            

กิรติการกุล) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

กชพร ศิริโภคากิจ)ผู้อ านวยการส านักงานบริหารทรัพย์สิน รักษาการผู้อ านวยการสถาบันบริการตรวจสอบ

คุณภาพฯ และผู้อ านวยการกองแผนงาน หารือร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางการด าเนินการ โดยให้สถาบัน

บริการตรวจสอบคุณภาพฯ  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการด า เ นินการหารือ  แล้วสรุปผล เสนอ

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา กอ่นเสนอโครงการจัดตั้งไปยัง สสว. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
 

 6.1 การขอขยายเวลาส่งผลการสอบผ่านภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
 

   ด้วย นายชานนท์ ใจชื่น นักศึกษาระดับปรญิญาเอก สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร ได้ยื่นค าร้อง

ขอขยายเวลาส่งผลการสอบผ่านภาษาต่างประเทศต่อบัณฑิตวิทยาลัย จากเดิม ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ 

(ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2555 ก าหนดไว้ เป็น ภายในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ซึ่งนักศึกษาคนดังกล่าว ได้ด าเนินการสอบ MJU-TEP 

มาแล้ว จ านวน 8 ครั้ง และสอบผ่านในครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยได้รับผลคะแนน 66 คะแนน 

(ซึ่งผ่านตามเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ คือ ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน) 

นักศึกษาจึงได้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอให้พิจารณารับผลการสอบผ่านความรู้ต่างประเทศ                             

ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาที่ข้อบังคับฯ ก าหนด เป็นระยะเวลาประมาณ 40 วัน  
 

  จากการตรวจสอบของบัณฑติวิทยาลัยพบว่า นักศึกษาคนดังกล่าวมีความกา้วหน้าในการศึกษา

ระดับปรญิญาเอก ดังนี้ 

  1. ได้รับทุนจากโครงการพัฒนานักวจิัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปรญิญาเอก  

  2. ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 

  3. ผ่านการสอบโครงรา่งดุษฎีนิพนธ์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 

  4. ผ่านการน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติ 

  5. ได้รับการตอบรับให้ไปท าวิจัยที่ University of Aberdeen, Scotland  
   

  ในการนี้  บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับผลการสอบผ่านความรู้ภาษา 

ต่างประเทศของนักศึกษารายดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาในเรื่องดังกล่าวมีข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น                               

ที่ประชุมจึงมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัย หารือร่วมกับ ส านักบริหารฯ และจัดท ารายละเอียดการด าเนินการ  

Timeline และขั้นตอนการพิจารณาให้ชัดเจน และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาในการประชุม

คร้ังต่อไป (วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561) 
 

 6.2   ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป 
 

ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 

2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 5 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
 

ที่ประชุมรับทราบ 
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เลิกประชุม 14.00 น.  
 

 

 

  (นางธัญทิวา เผา่ต๊ะใจ)            (นางพัชรี ค ารินทร์) 

         เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป                       หัวหน้างานประชุม 

  ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

 

(นางปราณี พันธุ์วุฒ)ิ         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากจิ) 

                 ผู้อ านวยการกองกลาง                รองอธิการบดี 

       ผู้ตรวจรายงานการประชุม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

           

 

 

 

               รับรองรายงานการประชุม 

 

 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จ าเนียร ยศราช) 

  อธิการบดมีหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

        13 มิถุนายน 2561  

 

 

 

 


